

คลอดเกณฑ์สรรหาลेขาธิการสภศค.-ครุสภา

☛ นำเสนอเมื่อ 27 เม.ย. 2560

รวม.ศึกษาธิการ ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาลेขาธิการ สภศค.และ เลขาธิการครุสภาแล้ว
เผยอยากได้คนที่ทำงานเพื่อครู-รู่งาน-จับทุจริตเก่ง-เป็นสายบุญ มาหนึ่งเลขาธิการ สภศค.
ส่วนเลขาธิการครุสภา ต้องสร้างให้ครุสภาเป็นสภาวิชาชีพของครูอย่างแท้จริง

วันนี้ (26 เม.ย.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รวม.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า
ตนได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ(ศษ.)เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาลेขาธิการครุสภา
และประกาศการสรรหาลेขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สภ
ศค.)แล้ว ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้เปิดกว้างให้บุคคลที่มีศักยภาพเหมาะสม มีความเป็นธรรม
ไม่มีการลือคสเปกอย่างแน่นอน โดยมี ปลัดศษ.เป็นประธานคณะกรรมการทำงานกลั่นกรอง ตรวจสอบ
และคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจำนวนไม่เกิน 3 คนในแต่ละตำแหน่ง และให้คณะกรรมการ สภศค.เลือก 1
คนเป็นเลขาธิการ สภศค. ให้คณะกรรมการครุสภาเลือก 1 คนเป็นเลขาธิการครุสภา
สำหรับบุคคลที่ตนอยากให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ สภศค.ต้องเป็นบุคคลที่จับโก่งเก่ง มีความรู้เรื่องธุรกิจ
ถึงลูกถึงคน และกล้าแก้ปัญหาทุจริต ทำเพื่อเพื่อนครูอย่างแท้จริง ส่วนเลขาธิการครุสภา
ผู้มาดำรงตำแหน่งจะต้องสร้างให้ครุสภาเป็นสภาวิชาชีพของครูอย่างแท้จริง และแก้ปัญหาทางนบุคคลของครูได้

ด้าน ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดศษ. กล่าวว่า หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาลेขาธิการ
สภศค.มีคุณสมบัติที่สำคัญ อาทิ ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถ ประสิทธิภาพการบริหารที่เหมาะสมกับกิจการของ
สภศค. ชื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ยอมรับของสังคม ต้องเป็นผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่กระทำกับ สภศค.
ส่วนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาลेขาธิการครุสภา
ต้องมีคุณสมบัติมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับกิจการครุสภา มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นที่ยอมรับของสังคม
ต้องทำงานให้กับสำนักงานเลขาธิการครุสภาได้เต็มเวลา และไม่มิลักษณะต้องห้ามตาม
พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 อีกทั้งต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับครุสภา
อย่างไรก็ตามหลังจากนี้คณะกรรมการ สภศค.และคณะกรรมการครุสภา จะต้องไปตั้งคณะกรรมการสรรหา
เพื่อกำหนดการออกประกาศการรับสมัครต่อไป
สำหรับผู้ที่สนใจที่จะเขารับการสรรหาทั้งสองตำแหน่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ครุสภา และ สภศค.

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 18.00 น.](#)